



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 29 มกราคม 2564

เรื่อง

1. เดือนเกษตรกรเร่งขึ้น-ปรับปรุงทะเบียนปี'64
2. คอลัมน์: กระดานดำ: รร.องค์การสวนยาง 2 ยึดหลักพอเพียง'เพาะเห็ดฟางเพื่อ...
3. ยะลาจัดหน่วยเกษตรเคลื่อนที่ฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลด
4. 'เกษตร'ยันจัดสรรพันธุ์ไก่ไข่เป็นธรรม
5. 3 เดือน'จ๊อบ เอ็กซ์โป'ช่วย 8.5แสนคน มีงานทำเงินหมุนเวียนนับแสนล้าน
6. คอลัมน์: ในประเทศ: ซักฟอก3 ป.ปังเว้ยเฮ้ย!!?
7. คอลัมน์: แมลงวันในไร่ส้ม: ศักชิงความไว้วางใจ ฝ่ายค้ำประกันรัฐบาล 'บึกตุ๋'...
8. คอลัมน์: ลีเก แต่ไม่ลับ
9. ยัน 6 ส.ว. ผบ.เหล่าทัพรับเงินทางเดียวหลังมีกระแสข้อสงสัยรับเงินหลายทาง
10. คอลัมน์: บ้านเรา: ลีเก 'ซักฟอก'?

สื่อ

- แนวหน้า
เดลินิวส์
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
กรุงเทพธุรกิจ
มติชน
มติชนสุดสัปดาห์
มติชนสุดสัปดาห์
มติชนสุดสัปดาห์
บางกอกทูเดย์
สยามรัฐ สัปดาห์วิจารณ์

เดือนเกษตรกรเร่งขึ้น-ปรับปรุงทะเบียนปี'64

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่อง มีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลไปใช้วางแผนการผลิต การตลาด และส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรได้ถูกต้องเหมาะสม รวมถึงใช้ในการดำเนินการตามมาตรการต่างๆ ของภาครัฐ สำหรับปี 2564 กรมได้กำหนดแนวทางดำเนินงานขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เน้นหนักประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบและติดตามเกษตรกรให้แจ้งข้อมูลการเกษตรอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ครบถ้วน เพื่อเก็บข้อมูลการเพาะปลูกพืชนำไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเกษตร พร้อมประมวลผลข้อมูลการจัดทำสารสนเทศด้านการเกษตร ในภาพรวมของประเทศ ที่ถูกต้อง สามารถนำข้อมูลไปเผยแพร่บูรณาการใช้ประโยชน์ได้ทั่วไป ทั้งภาครัฐ เอกชน วางแผนเป้าหมายไว้ จำนวน 5.7 ล้านครัวเรือน

ขณะนี้ใกล้เข้าสู่ฤดูกาลผลิต ปี 2564 พบว่า มีผู้มาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรแล้ว 1,037,976 ครัวเรือน 2,116,273 แปลง พื้นที่เพาะปลูก 14,792,249.55 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 18.21 (ข้อมูล ณ วันที่ 21 มกราคม 2564) ทั้งนี้ การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งเกษตรกรจะได้รับการสนับสนุน

ด้านต่างๆ รวมทั้งความช่วยเหลือและสิทธิประโยชน์ตามโครงการที่หน่วยงานภาครัฐจัดทำขึ้น ได้แก่ โครงการประกันรายได้พืช 4 ชนิด คือ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง และปาล์มน้ำมัน และโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยเงินช่วยเหลือในอัตราไร่ละ 500 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ ก่อนในเบื้องต้น

ด้านนายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า สำหรับกรอบระยะเวลาขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เกษตรกรสามารถแจ้งขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้หลังเพาะปลูกพืชไปแล้ว 15 วัน จนถึงก่อนวันเก็บเกี่ยวไม่เกิน 60 วัน และจะมีกระบวนการตรวจสอบ พื้นที่ จัดเก็บพิกัดแปลง กรมแปลงใหม่ แต่สำหรับแปลงเดิมนั้น หลังจากรับแจ้งข้อมูลแล้ว จะใช้วิธีปิดประกาศเป็นเวลา 3 วัน เพื่อการยืนยันหรือคัดค้านของเกษตรกรในหมู่บ้านหรือชุมชนนั้น โดยเกษตรกรต้องมาลงนามรับรองข้อมูลของตนเองด้วย สำหรับเกษตรกรรายใหม่แจ้งขึ้นและปรับปรุงข้อมูลได้ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูก ในส่วนเกษตรกรรายเดิมปรับปรุงข้อมูลได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่งหรือปรับปรุงผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook ซึ่งกรม

ส่งเสริมการเกษตรได้ปรับปรุงแอปพลิเคชัน Farmbook ให้สามารถตรวจสอบผลรับเงินจากการเข้าร่วมโครงการของภาครัฐ เช่น โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 โครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย และมาตรการช่วยเหลืออื่นจากภาครัฐให้เกษตรกรตรวจสอบการรับเงินได้ภายในแอปพลิเคชัน โดยการเข้าสู่ระบบ จากนั้นเลือกหัวข้อ "ติดตามสิทธิ์" แล้วเลือกชื่อโครงการที่ต้องการตรวจสอบ

"ดังนั้น จึงขอเน้นย้ำหากเกษตรกรปลูกข้าวหรือพืชอื่นแล้ว ให้เร่งมาปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน เพื่อสิทธิประโยชน์ของตัวเอง ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรสั่งการให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอติดตามการดำเนินงาน พร้อมกำชับ เร่งรัดให้ทุกจังหวัดตามคู่มือการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรอย่างเคร่งครัด ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม จึงขอเชิญชวนให้เกษตรกรมาปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรโดยด่วน สำหรับเกษตรกรรายใหม่หรือแปลงใหม่เพาะปลูก ให้สอบถามไปยังสำนักงานเกษตรหรือผู้นำชุมชนถึงแนวทางปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ด้วย" อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว



รร.องค์การสวนยาง 2 ยึดหลักพอเพียง 'เพาะเห็ดฟางเพื่ออาหารกลางวัน' ในสถานการณ์โควิด



โรงเรียนองค์การสวนยาง 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 2 สถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นหลังจากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดสร้างองค์การสวนยาง (ปัจจุบันถูกยุบรวมเป็นการยางแห่งประเทศไทย) ตามโครงการสร้างสวนยางพันธุ์ดีส่วนที่ 2 นครูงหทัย อ.ทุ่งใหญ่

จนครศรีธรรมราช เพื่อสร้างสวนยางพันธุ์ดีจำนวน 16,000 ไร่ เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือน ต.ค. 2505 จนแล้วเสร็จตามโครงการดังกล่าวเป็นเวลา 10 ปี

ผลการดำเนินงานตามโครงการนี้ทำให้มีพนักงานเจ้าหน้าที่ คณงาน และครอบครัว เข้ามาอยู่ในพื้นที่เป็นจำนวนมาก และทำให้มีเด็กที่อยู่ในเกณฑ์เข้าเรียนมากขึ้นด้วย ดังนั้นองค์การสวนยางจึงจัดสร้างโรงเรียนขึ้น

และดำเนินการขอเปิดโรงเรียนชื่อว่า โรงเรียนองค์การสวนยาง 2 (กรุงหยัน)

โรงเรียนองค์การสวนยาง 2 เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2510 และได้มีการพัฒนาโรงเรียนเรื่อยมาในทุกด้าน โดยในปี 2557 ทางโรงเรียนได้ดำเนินการสร้างสวนป่าถั่มพันธุ์ดีในพื้นที่จำนวน 10 ไร่ ปลูกป่าถั่มพันธุ์ดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 โดยคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมกันปลูกเมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2557

ปัจจุบันโรงเรียนองค์การสวนยาง 2 มี นายอนันต์ มีแก้ว เป็น ผอ.โรงเรียน และได้มีโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาโรงเรียนมาโดยตลอด ล่าสุดได้ดำเนิน โครงการเศรษฐกิจพอเพียง “เพาะเห็ดฟางเพื่ออาหารกลางวันในสถานการณ์โควิด-19” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยปลูกฝังการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้แก่แก่นักเรียน ตลอดจนใช้ความรู้คู่คุณธรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากร นักเรียน ตลอดจนชุมชนโดยรอบ ในการดำรงชีวิตประจำวัน และปฏิบัติตนให้ดำเนินไปในทางสายกลาง เพื่อให้ก้าวทันต่อโลก

ผอ.อนันต์ บอกว่า โครงการ “เพาะเห็ดฟาง

เพื่ออาหารกลางวันในสถานการณ์โควิด-19” จะให้นักเรียนระดับชั้นอนุบาลได้ร่วมกันเพาะปลูก และดูแลจนได้รับผลผลิต รับผิดชอบโดย ครูศศิธร นวลประจักษ์ ที่จัดรูปแบบการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้จริงในวิถีเกษตรกรรม สามารถนำเห็ดฟางที่ได้มาใช้ในการประกอบอาหารในโครงการอาหารกลางวัน นักเรียนอิมท้อง และมีความภาคภูมิใจในตนเองที่สามารถปฏิบัติทุกขั้นตอน กระบวนการเพาะเห็ดจนสามารถนำมาประกอบอาหาร และจำหน่าย สร้างงานสร้างรายได้ให้แก่นักเรียน โดยมี

พ่อแม่ผู้ปกครอง และชุมชนช่วยกันสนับสนุนสินค้าจากนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ถือเป็น การเชื่อมโยงความร่วมมือในการส่งเสริมการจัดการศึกษา ระหว่างจากโรงเรียนและชุมชน ได้อย่างยั่งยืน

แม้ว่าการระบาดของโรคโควิด-19 จะส่งผลกระทบต่อโรงเรียนเป็นอย่างมาก เพราะต้องปิดเรียน ทำการเรียนการสอนออนไลน์ อีกทั้งต้องดูแลรักษาความสะอาดสถานที่

อาหาร เพิ่มมากขึ้นเป็นเท่าตัว

แต่ โรงเรียนองค์การสวนยาง 2 ก็แสดงให้เห็นแล้วว่า “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” สามารถนำมาใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์นี้ได้เป็นอย่างดี...

ยะลาจัดหน่วยเกษตรเคลื่อนที่ฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลด

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่อาคารเนกประสงค์ หมู่ 1 ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รอง ผวจ.ยะลา เป็นประธานเปิดงานจัดกิจกรรมการจัดตั้งหน่วยบริการด้านการเกษตรเคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลด โดยมีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา หัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ คณะกรรมการหมู่บ้าน เกษตรกร และประชาชนในพื้นที่มารับบริการเป็นจำนวนมาก

นายธีรุตม์ เปิดเผยว่า ผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยจากสถานการณ์ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ตอนล่างในช่วงระหว่าง วันที่ 4-8 ม.ค. 64 ส่งผลให้จ.ยะลา เกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ทางการเกษตร และพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย ทาง จ.ยะลา พร้อมด้วยหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรและประชาชนที่ประสบอุทกภัยครั้งร้ายแรง

โดยมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมบูรณาการการดำเนินงานกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่ มาจัดตั้งหน่วยบริการ ด้านการเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลด เพื่อรับทราบปัญหาด้านการเกษตรและให้คำแนะนำความรู้ทางวิชาการ และสนับสนุน



ปัจจัยการผลิตด้านพืช ด้านประมง ปศุสัตว์ พัฒนาที่ดินสหกรณ์ บัญชีครัวเรือน ชลประทาน การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ยางพารา จุดบริการประชาชนด้านสินเชื่อของสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดยะลา และจุดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัด (ธงฟ้า) เป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับประชาชน และขั้นตอนต่อไป จะได้มีการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง เพื่อเยียวยาพืชผลทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง จึงขอให้ทุกท่านได้เก็บเกี่ยวองค์ความรู้และรับบริการจากหน่วยงานที่ให้บริการในวันนี้ได้อย่างเต็มที่.



ชี้แจง : นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้เข้าประชุมร่วมกับคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการค้าผลผลิตเกษตรกร ณ ห้องประชุมคณะกรรมการอาหาร ภาคารรัฐสภา

'เกษตร' ยันจัดสรรพันธุ์ไก่ไข่เป็นธรรม

กรุงเทพธุรกิจ ● “เฉลิมชัย” นำทีมชี้แจง กมธ. ยันบริหารจัดการปริมาณและผู้เลี้ยง พ่อ-แม่พันธุ์ไก่ไข่รอบคอบ ทุกฝ่ายได้รับความเป็นธรรม

วานนี้ (28 ม.ค.) นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เข้าประชุมร่วมกับคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการค้าผลผลิตเกษตรกร ณ ห้องประชุมคณะกรรมการอาหาร (ผส.) อาคารรัฐสภา โดยมีประเด็นเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการปริมาณและจำนวนผู้เลี้ยง พ่อ-แม่พันธุ์ไก่ไข่ (P.S.) ตลอดจนรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นายเฉลิมชัย เปิดเผยว่า สำหรับการบริหารจัดการอุตสาหกรรมไก่ไข่ทั้งระบบ นั้น ดำเนินการโดยคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ หรือเอ็กออร์ต ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน อธิบดีกรมปศุสัตว์

เป็นเลขานุการ มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้แทนเกษตรกรผู้เลี้ยง และผู้ทรงคุณวุฒิ รวม 21 ท่านมาร่วมเป็นองค์ประกอบคณะกรรมการฯ รวมถึงยังมีคณะอนุกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องอีก 4 คณะ

นายเฉลิมชัย กล่าวต่อไปอีกว่า กรมปศุสัตว์ในฐานะเลขานุการเอ็กออร์ตได้ยึดหลักการพัฒนาและบริหารจัดการไก่ไข่ให้เกิดความเป็นธรรมทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค รวมทั้งเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยให้ประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง ส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็นสถาบันเกษตรกรเพื่อความเข้มแข็ง สร้างความสมดุลการผลิตไข่ไก่กับความต้องการบริโภค ป้องกันการเกิดราคาไข่ไก่ผันผวนเพิ่มอัตราการบริโภคและส่งเสริมการแปรรูปไข่ไก่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และยกระดับมาตรฐานการผลิตไข่ไก่ให้ได้คุณภาพ ซึ่งการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องใดๆ

ของคณะกรรมการเอ็กออร์ตนั้น จะต้องผ่านคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการร่วมกันพิจารณาตัดสินใจด้วยความรอบคอบและเป็นธรรม

ทั้งนี้ขอให้มั่นใจได้ว่าภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ทั้งรายย่อย รายกลาง และรายใหญ่ จะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึงเป็นธรรม หากเกษตรกรไม่ได้รับความเป็นธรรม เช่น การกระจายพันธุ์ไก่ไข่อย่างไม่เป็นธรรมจากผู้ประกอบการเลี้ยง พ่อ-แม่พันธุ์ หรือการขายพันธุ์ไก่ไข่ฟางอาหารสัตว์ สามารถแจ้งมายังกรมปศุสัตว์ หรือกระทรวงเกษตรฯ เพื่อจะได้ดำเนินการตามมาตรการที่เอ็กออร์ตกำหนดไว้อย่างเข้มงวด และหากเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ต้องการเลี้ยงพ่อ-แม่พันธุ์ด้วยตนเองสามารถยื่นเรื่องผ่านทางกรมปศุสัตว์ตามขั้นตอน เพื่อให้เอ็กออร์ตพิจารณาต่อไป

3 เดือน 'จ๊อบ เอ็กซ์โป'

ช่วย 8.5 แสนคน มีงานทำ

เงินหมุนเวียนนับแสนล้าน

หมายเหตุ - นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าภายหลังจัดกิจกรรม "จ๊อบ เอ็กซ์โป ไทยแลนด์ 2020" เมื่อช่วงปลายเดือนกันยายน 2563

นายสุชาติกล่าวว่า จ๊อบ เอ็กซ์โป ไทยแลนด์ 2020 เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที่มีการเปิดตลาดคัดเลือกเข้ารับการบรรจุ รวมทั้งความร่วมมือจากนายจ้าง/สถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร ภาคการท่องเที่ยวและบริการที่มีความต้องการจ้างงานเข้าร่วมรับสมัครงาน โดยมีตำแหน่งงานจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ล้านอัตรา ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมา เป็นไปตามเป้าหมายและสอดคล้องกับการดำเนินงานของรัฐบาล "พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา" นายกรัฐมนตรี ที่ได้กำหนดกรอบ

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้ประเทศไทยเข้าสู่ "ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ที่มุ่งเน้นการ "เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ" ซึ่งต้องการให้คนไทยทุกช่วงวัยมีงานทำอย่างถ้วนทั่ว สร้างอาชีพ สร้างรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน

"รัฐบาลจัดจ๊อบ เอ็กซ์โป 2020 เพราะขณะนั้น เป็นช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 รอบแรก มีคนตกงานจำนวนมาก แต่เราก็ยืนยันว่าความต้องการจ้างงานยังมีอยู่ จึงตั้งเป้าว่าให้คนมีงานทำ 1 ล้านคน จากทั้ง 1.ภาครัฐ เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2.ภาคเอกชน และ 3.ส่งออกแรงงานไปต่างประเทศ และ 4.โครงการจ้างนักศึกษาจบใหม่ หรือ โค-เพย์เมนต์ (Co-payment)" นายสุชาติกล่าว

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่า จากการติดตามความคืบหน้า ณ วันที่ 18 มกราคม 2564 มีผลการบรรจุงาน จำนวน 857,888 คน ดังนี้ 1.ภาครัฐ 597,596 ราย ภาคเอกชน 240,453 ราย (ในจำนวนนี้จากแพลตฟอร์ม "ไทยมีงานทำ" 101,231 ราย) ส่งออกไปต่างประเทศ 11,415 ราย (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2563-วันที่ 18 มกราคม 2564) และโค-เพย์เมนต์ 8,424 ราย

"สำหรับ 1 ล้านอัตรา ผ่านไป 3 เดือน นับตั้งแต่ที่เปิดโครงการเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายน 2563 เรามีสตัวเลข ณ วันที่ 18 มกราคม



สุชาติ ชมกลิ่น

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: ประชาชน/ชีวิตคุณภาพ - กระแสทรรศน์

วันที่: ศุกร์ 29 มกราคม 2564

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15664

หน้า: 19(บน)

Col.Inch: 112.36 Ad Value: 174,158

PRValue (x3): 522,474

คลิก: สีสี่

หัวข้อข่าว: 3 เดือนจับ เอ็กชโปช่วย 8.5แสนคน มีงานทำเงินหมุนเวียนนับแสนล้าน



จำนวน 8 แสนคน คิดเป็นร้อยละ 85.7 ถือว่าเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด เหตุผลเพราะว่า กว่าจะได้ 8 แสนกว่าคนนั้น ใน 1 ไตรมาส ยากมาก แต่สิ่งที่ได้มาเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน อันเป็นผลจากที่นายกฯ ไปเปิดงานในวันนั้น กลายเป็นงานของรัฐบาล ซึ่งภาพรวมต้องยอมรับว่า ในส่วนของภาครัฐจ้างประมาณ 5 แสนกว่าอัตรา เอกชน 2.4 แสนอัตรา ถือว่าเยอะมาก ขณะที่โค-เพย์เมนต์ همینอัตรา กับ ส่งออกไปต่างประเทศ 2หมื่นอัตรา หลายคนอาจมองว่าโค-เพย์เมนต์ คนเข้างานน้อย ผมก็ไปดูตัวเลขเดือนตุลาคม คนเข้างานเด็กอายุต่ำกว่า 25 ปี ไม่เคยอยู่ในระบบประกันสังคม ประมาณ 3 หมื่นกว่าคน แต่ใช้โค-เพย์เมนต์ ประมาณ 2,000 คน ผมไปถามหาเหตุผลจากภาคเอกชนว่า ทำไมไม่เข้า

โครงการ เขบอกว่ เพราะเขาแข็งแรงพอที่จะจ้างงานได้และจ้างเต็ม ถ้าจ้างโค-เพย์เมนต์จ้างได้แค่ 1 ปี กลัวว่าเด็กที่มาจะทำแบบฉาบฉวย เขาต้องการเด็กตั้งใจทำงาน เรียนรู้และอยู่ยาว จึงพร้อมที่จะจ้างต่อ ส่วนโค-เพย์เมนต์นั้น เป้าหมายหลักคือ เพราะให้กลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพ ที่ยังไม่รู้ว่ใน 1 ปี ธุรกิจจะประสบความสำเร็จหรือไม่ จึงจ้างระยะสั้น อีกธุรกิจคือ ธุรกิจขนาดเล็ก หรือ เอสเอ็มอี คือ จ้างเพื่อมาช่วยเรื่องยอดขาย แบบถ้าทำได้ จ้างต่อ ถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ต่อสัญญา แต่ถ้าเป็นธุรกิจมั่นคง อย่างกลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์ พวกนี้ จะจ้างยาว” นายสุชาติระบุ

ในเรื่องโค-เพย์เมนต์นั้น นายสุชาติ บอกว่า ยังมีข้อติดขัด เพราะนโยบายต้องเป็นคนที่ไม่เคยอยู่ในระบบประกันสังคม คือ ต้องจบใหม่ แต่เป็นไปไม่ได้ที่ภาคเอกชนเขาจะใช้ แต่คนที่ไม่เคยทำงานมาก่อน จึงนำปัญหานี้

เข้าหารือกับนายกฯ และเกิดการปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์ คือ ให้คนที่เคยอยู่ในระบบประกันสังคม แต่ต้องอายุไม่เกิน 25 ปี จบการศึกษาปี 2562-2564

“เรื่องนี้แก้ไขแล้ว ซึ่งเมื่อแก้ไขหลักเกณฑ์นี้แล้ว ทำให้ยอดโค-เพย์เมนต์ในเดือนมกราคม เท่ากับช่วงก่อนหน้านี้ 2 เดือนรวมกัน เริ่มมีการจ้างงานมากขึ้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ต้องยอมรับว่า เด็กจบใหม่ได้บรรจุงานไปก่อนหน้ามีโครงการแล้วแสนกว่าคน” นายสุชาติกล่าว และว่า ตั้งใจว่าจะจัดจับ เอ็กชโป ปีละ 1 ครั้ง เพราะกระทรวงแรงงานต้องเป็นตัวกลางในการหาบริษัทที่แข็งแรง จับคนตกงาน คนจบใหม่ มาเจอกันให้ได้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่ จากตัวเลขผู้ประกันตน มาตรา 33 ในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563 ที่มีการจัดจับ เอ็กชโป พบว่า เดือนตุลาคม มีตัวเลขคนออกจกงาน 81,668 คน แต่กลับมาทำงาน 48,776 คน มีคนอายุต่ำกว่า 25 ปี ไม่เคยมีประกันสังคม อีก 34,293 คน แสดงว่าคนออกกักับคนเข้าในเดือนตุลาคมพอๆ กัน เดือนพฤศจิกายน คนออก 42,000 คน คนเข้า 58,527 คน กลุ่มจบใหม่อีก 37,000 คน ช่วงนี้คนออกน้อยกว่าคนเข้า

“พอเดือนธันวาคม คนออกจริงๆ แค่ 16,399 คน แต่เข้า 38,700 คน จบใหม่ 23,251 คน แปลว่า คนออกแค่ 16,399 คน คนเข้า 38,000 คน คือ คนเคยทำงานแล้ว กลับเข้ามาใหม่ และก่อนที่ไม่เคยทำงานเลยอีก 23,000 คน นี่คืตัวเลขที่บอกว่ธุรกิจฟื้นตัวแล้ว ถ้ามว่แล้วคนตกงานจริงๆ คือ เท่าไรก็เอาตัวเลขตั้งแต่เดือนมกราคม-ธันวาคม มาดูกันว่ มี 3 กรณี คือ ลาออก เลิกจ้าง หมดสัญญาจ้าง 1,024,000 ราย แต่คนเข้าก่อนที่ เคยเป็นผู้ประกันตน และกลับมาทำงานใหม่



มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: ประชาชน/ชีวิตคุณภาพ - กระแสทรรศน์

วันที่: ศุกร์ 29 มกราคม 2564

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15664

หน้า: 19(บน)

Col.Inch: 112.36

Ad Value: 174,158

PRValue (x3): 522,474

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 3 เดือน'จ๊อบ เอ็กซ์โป'ช่วย 8.5แสนคน มีงานทำเงินหมุนเวียนนับแสนล้าน

282,000 ราย ก่อนที่ไม่เคยอยู่ในประกันสังคม กลับมาทำงานใหม่ 313,000 ราย สรุปจะเห็นว่ามีคนตกงานจริง 4-5 แสนคน แต่เราต้องยอมรับสภาพว่า เศรษฐกิจเพิ่งฟื้นช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม" นายสุชาติระบุ

ทั้งนี้ นายสุชาติกล่าวทิ้งท้ายว่า จ๊อบเอ็กซ์โป ใช้เงินจัดงาน 20 ล้านบาทเศษ แต่สามารถจ้างงานไป 8 แสนกว่าคน ช่วยคนไม่มีงานทำได้มาก ทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนหลายแสนล้านบาท คุ่มค่ามาก! และว่าถ้าไม่มีตลาดกลางในการเชื่อมคน โอกาสให้เขาได้เจอกันก็ยาก เช่น บริษัทแห่งหนึ่งตั้งใจรับพนักงาน 1,000 คน แต่เมื่อเชิญมาร่วมงานอาจจะขอเพิ่มเป็น 1,100-1,200 คน ได้เพิ่มอีก ร้อยละ 10 นอกจากนี้ ตั้งเป้าจะให้จัดงานจังหวัดทุกแห่ง แข่งขันกันหายอดจัดงานรองรับประชาชนในพื้นที่ด้วย ดังนั้นจ๊อบ เอ็กซ์โป จะกลับมาใหม่แน่นอน

ในประเทศ

ซักฟอก 3 ป. ปังเว้ยเฮ้ยยย!?



ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ที่นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้

แทนราษฎร ยื่นต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 25 มกราคม จำนวน 10 คน ประกอบด้วย

1. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
 2. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี
 3. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 4. นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 5. พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 6. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 7. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
 8. นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
 9. นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
 10. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- แน่นอน สังคมย่อมโศกไปยิ่ง 3 ป.เป็นสำคัญ เพราะหากป้อมค่าย 3 ที่นั่งบูรพาพยัคฆ์แตกย่อมส่งผลสะท้อนต่อรัฐบาลอย่างหนัก

นี้เองจึงทำให้ฝ่ายค้านบรรยายเหตุผลในญัตติไม่ไว้วางใจอย่างรุนแรง โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ระบอบบริหารราชการแผ่นดินล้มเหลว ผิดพลาดบกพร่องอย่างร้ายแรง ไร้ประสิทธิภาพ ไร้ภูมิปัญญา ไร้ความสามารถ ไร้คุณธรรม จริยธรรม ไร้ภาวะผู้นำ ไร้จิตสำนึกและความรับผิดชอบ

มีพฤติกรรมฉ้อฉล ททุจริต ปลอ่ยปละละเลยให้มีการทุจริตเพื่อสร้างความร่ำรวย มั่งคั่งให้กับตนเองและพวกพ้อง ท่ามกลางภาวะที่ประชาชนดำรงชีวิตอย่างยากลำบาก และมีการระบาดของโรคโควิด-19 ยิ่งทำให้สภาพเศรษฐกิจดิ่งเหว

ทั้งหมดเกิดจากการบริหารที่ผิดพลาดของตนเอง มีการใช้อำนาจแลกผลประโยชน์ทำให้การทุจริตแพร่กระจายไม่ต่างจากโรครบาด

จนได้ชื่อว่าเป็นยุคที่การทุจริตเฟื่องฟู เม่งบานมากที่สุด ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เปิดเพียง ปกปิด

การกระทำ ความผิดของตนเองและพวกพ้อง ไร้ความรอบคอบ ระมัดระวังในการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ไร้รักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ มุ่งประโยชน์แต่การสร้าง ความนิยมชมชอบให้กับตนเอง โดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน

กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ สร้างความแตกแยกในสังคม

ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์ และทำลายผู้เห็นต่าง

ปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนและสื่อมวลชน

ปลอ่ยปละละเลยให้มีบ่อนการพนันกระจายไปทั่ว ไม่ยึดมั่นและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ทำลายและเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย

ทำลายความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชน

นำสถาบันเป็นข้ออ้างเพื่อแบ่งแยกประชาชน แอบอ้างสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นเกราะปิดบัง ความผิดพลาดล้มเหลวในการบริหารราชการแผ่นดินของตนเอง

ละเมิดหลักนิติรัฐ นิติธรรม และสิทธิมนุษยชน ทำลายระบบคุณธรรมในระบอบราชการ แทรกแซงกระบวนการยุติธรรม

การบริหารราชการแผ่นดินของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศทั้งระบบเศรษฐกิจ สังคม และกระบวนการยุติธรรมอย่างร้ายแรง

ส่วน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ญัตติฝ่ายค้านระบุว่า ทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพล

ซึ่งงบประมาณของรัฐเพื่อสร้างความร่ำรวย มั่งคั่งให้กับตนเอง

ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ จงใจปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ

ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ มีพฤติกรรมทุจริตต่อหน้าที่ แสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองและพวกพ้อง

ฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง

ส่วน พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ญัตติฝ่ายค้านระบุว่า บริหารราชการแผ่นดินโดยมิได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม แต่กลับใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและพวกพ้อง

ใช้กลไกทางกฎหมายเพื่อวางแผนในการทุจริตอย่างเป็นระบบและแบบลัด ปลอ่ยปละละเลยให้องค์กรในกำกับมีการ

มติชน สุดสัปดาห์

Matchon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: 480

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 29 มกราคม - พฤหัสบดี 4 กุมภาพันธ์ 2564

ปีที่: 41

ฉบับที่: 2111

หน้า: 10(กลาง)

Col.Inch: 96.75

Ad Value: 46,440

PRValue (x3): 139,320

คลิ๊ป: สีสี่

คอลัมน์: ในประเทศ: ชักฟอก3 ป.ป๊งเว้ยเฮ้ย?

ทุจริตอย่างกว้างขวาง

ใช้อำนาจด้วยความไม่ซื่อสัตย์
สุจริต ไม่เสียสละ ไม่เปิดเผย
แต่กลับปกปิดการกระทำ ความ
ผิดของตนและบุคคลแวดล้อม
ไม่ยึดถือและปฏิบัติตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี บริหารราชการแผ่นดินล้ม
เหลว ผิดพลาด บกพร่องอย่าง
ร้ายแรง

ฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
อย่างร้ายแรง

วะเห็นว่ ถ้อยคำในญัตติชักฟอก 3 ป.นี้ฝ่ายค้าน
หวังให้ “ป๊ง” อย่างไม่ต้องสงสัย

เพราะมีการกล่าวหาอย่างรุนแรง
แต่จะตั้งเฉพาะ “เสียง” หรือไม่ คงจะเป็นบทพิสูจน์
ฝ่ายค้านว่าจะแปร “นามธรรม” ที่กล่าวหา ออกมาให้เห็น
อย่างเป็น “รูปธรรม” อย่างไร

ซึ่งแน่นอนอีกฟากคือ พล.อ.ประยุทธ์ ก็พยายามลด
เสียง “ป๊ง” ลง ด้วยการบอกว่า

“เรื่องการอภิปราย ผมเห็นเสนอว่ากันโครมครามก็ว่า
กันไปในสภา เพราะผมยอมรับในหลักการรัฐสภาอยู่แล้ว
อำนาจเขาก็ทำไป ผมก็มีหน้าที่ชี้แจง รวมถึงหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและผู้ปฏิบัติชี้แจงไปเท่านั้นเอง” พล.อ.ประยุทธ์
กล่าว

และว่า ได้เตรียมหลักฐานและคำชี้แจงไว้ทั้งหมดแล้ว
เช่นเดียวกับ พล.อ.ประยุทธ์พยายามทำให้เรื่องเบา
ลงเช่นกัน

โดยเฉพาะที่กล่าวหาว่า พล.อ.ประยุทธ์ทำตัวเป็นผู้มี
อิทธิพล ซึ่งประมวลของรัฐธรรมนูญสร้างควมร้าย มั่งคั่ง
ให้กับตัวเองว่า “เงินจะเดินไม่ไหวอยู่แล้ว ยังจะไม่ทำอะไร”

ส่วน พล.อ.อนุพงษ์ก็ใช้สไตล์ที่ถนัด นั่นก็คือ ใช้ความ
สงบสนทนาเคลือบไหว

ไม่พยายามตอบโต้ หรือเข้าไปขยายประเด็น

อย่างไรก็ตาม แม้ทั้ง 3 ป.พยายามจะแสดงท่าทีไม่
สนใจ หรือไม่ให้นำหนักกับญัตติชักฟอกมากนัก

แต่กระนั้น หากจับท่าทีและน้ำเสียงคนในฝ่ายรัฐบาล
ก็ดูจะเตรียมการรับมือและตอบโต้เอาไว้ไม่น้อย

อย่างนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงาน ซึ่งเป็นหนึ่งในรัฐมนตรีที่ถูกยื่นญัตติอภิปราย
ไม่ไว้วางใจ ชูไปยังฝ่ายค้านว่าหากพูดนอกประเด็น หรือ
กล่าวหากันโดยไม่มีเหตุผล ต้องมีการประท้วงเป็นเรื่อง
ปกติ ฝ่ายค้านต้องทำการบ้านให้ดี เพราะบางอย่างคน
พูดอาจจะถูกแฉเองก็ได้

ถือเป็นยุทธการ เกลือจิ้มเกลือ เมื่อแฉมาก็จะแฉกลับ

ส่วนกรณีที พล.อ.ประยุทธ์ที่ตกเป็นเป้าสำคัญของ
ฝ่ายค้านนั้น นายสุชาติมองว่า ฝ่ายค้านทราบดีอยู่แล้ว
ว่าหัวหน้าพรรค พปชร. คือศูนย์รวมของ ส.ส.ในพรรค
ทั้งหมด เป็นปกติที่จะต้องตั้งกล้องดวงใจ

เมื่อฝ่ายตรงข้ามมุ่งตั้งกล้องดวงใจ ก็เป็นธรรมดาที่
คนในพรรคพลังประชารัฐจะปกป้องกล้องดวงใจ
ซึ่งในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งที่แล้ว ก็โชว์ปฏิกิริยา
ให้เห็นแล้ว เมื่อฝ่ายค้านไม่อาจบริหารเวลาได้ ทำให้
พล.อ.ประยุทธ์ลอยตัวไปได้อย่างสบายๆ

และในครั้งนี ก็มีข่าวแปลกๆ มาตลอด เช่น ชื่อของ
พล.อ.ประยุทธ์หลุดจากบัญชีชักฟอก เพราะไม่มีประเด็น
ทำให้ถูกมองว่า เครือข่ายของ พล.อ.ประยุทธ์ที่ว่ากัน
ว่ามีทั้งในฝ่ายรัฐบาลและในฝ่ายค้าน พยายามลอบบื้ออย่าง
เต็มที่ ที่จะกัน พล.อ.ประยุทธ์ออกไป

ซึ่งตอนแรกก็มีที่ท่าจะเป็นเช่นนั้น ทำให้มีการวิพากษ์
วิจารณ์กันมาก

หากฝ่ายค้านปล่อยให้เป็นอย่างที่เป็นข่าว ย่อมทำให้
กระบวนการตรวจสอบอย่างเนิ่นนาน จึงต้องยืนยัน
ให้ พล.อ.ประยุทธ์อยู่ในไฟ

ส่วนอยู่แล้วจะหลุดแปลกๆ เหมือนครั้งที่ผ่านมาก็หรือ
ไม่ คงต้องมีการออกแรงกันหนักเหมือนกัน
เพราะดูฝ่ายค้านคงจะไม่ยอมเสียเครดิตชำระยเช่นกัน
นี่จึงเป็นปมที่ต้องติดตาม

สวน พล.อ.ประยุทธ์ที่ถูกมองว่าจะเป็นศูนย์รวมการ
ถูกล้อมในศึกชักฟอกครั้งนี้

นอกจาก พล.อ.ประยุทธ์ที่บอกว่าก็ได้เตรียมตัวชี้แจง
อย่างเต็มที่แล้ว

นายสิริระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พรรค พปชร. ตัวจัด
ของฝ่ายรัฐบาล ก็ได้ออกมาชี้แจงฝ่ายค้าน ว่า ที่ฝ่ายค้าน
บอกว่านายฯ ไม่ยึดมั่นและศรัทธาระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นำสถาบันมาเป็นข้อ
อ้างแบ่งแยกประชาชนนั้น

“ประวัติศาสตร์การอภิปรายไม่ไว้วางใจในอดีตจนถึง
ปัจจุบัน ไม่เคยมีการเอาเรื่องสถาบันมายื่นญัตติแบบนี้
...หากฝ่ายค้านยังคงยืนยันที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจใน
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสถาบัน ผมขอประกาศไว้
ตรงนี้เลยว่า ฝ่ายค้านจะเจอการประท้วงจนไม่ได้อภิปราย
เลยทั้ง 4 วัน เพราะฉะนั้น บรรดาหัวหอก หัวด้าของ
พรรคฝ่ายค้านที่ยังพอมีสติ ช่วยคิดกันให้ถี่ ช่วยคิดถึงคำ
ปฏิญาณตนตอนเข้ารับตำแหน่งด้วยว่าเคยพูดอะไรกันไว้
กลางที่ประชุมสภา” นายสิริระกล่าว

ซึ่งก็ถือเป็นการชี้แจงชี้แจงแก้การประท้วงมาสกัด
ฝ่ายค้านในกรณีที่จะนำเรื่องสถาบันมาชักฟอก

สอดคล้องกับคำแถลงของนายวิรัช รัตนเศรษฐี ประธาน
วิปรัฐบาล แสดงความกังวลถึงการใช้อื้อยคำในการเปิด
อภิปรายไม่ไว้วางใจ ที่ใช้คำว่าโดยพฤตินัย เรื่องอภิปราย

ที่ระบุว่าฝ่ายค้านไม่ควรนำสถาบันมาเกี่ยวข้องในญัตติ
จึงอยากให้นำญัตติตัวนั้นกลับไปแก้ไข

ลบคำที่เกี่ยวข้องกับสถาบันออกทั้งหมด เพราะหากไม่
แก้ ก็จะเป็นปัญหาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
ซึ่งถือเป็นสัญญาณว่าจะมีการใช้ประเด็น “สถาบัน”
ย้อนศรกลับไปยังฝ่ายค้าน

ฝ่ายค้านก็ต้องหาทางแก้ เพราะอาจจะถูก “ปิดปาก”
ได้ง่ายๆ

เช่นเดียวกับระยะเวลาอภิปรายที่ประธานวิปรัฐบาล
ประกาศว่า ยอมให้ได้เพียง 52 ช.ม. ซึ่งสำหรับ 10
รัฐมนตรีต้องถือว่าจำกัดมาก

หากฝ่ายค้านบริหารเวลาไม่ดี ก็อาจเกิดเหตุกรณีซ้ำ
กับชักฟอกครั้งที่แล้ว ที่ “รัฐมนตรีบางคน” ลอยตัวไป
ได้สบายๆ

เหล่านี้คงเป็นเรื่องร้อนที่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น และ
ทำให้การชักฟอกไม่ราบรื่น ซึ่งก็ย่อมจะเข้าทางฝ่ายรัฐบาล
ตรงกันข้าม หากฝ่ายค้านสามารถพิสูจน์ข้อกล่าวหา
ในญัตติชักฟอก โดยเฉพาะ 3 ป.ว่า เป็นจริง มีหลักฐาน
ชัดเจน

ทำให้ประชาชนเชื่อ และคล้อยตาม ว่าป๊งเว้ยเฮ้ย
นั่นย่อมทำให้ “กล้องดวงใจ” สันตะเทียนอย่าง
รุนแรงแน่นอน! ●



แผลงวันในไร่ม

ป่าวสารการเมืองในสัปดาห์ที่ผ่านมา พรรคฝ่ายค้านยื่นญัตติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล โดยมีนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี 9 คน มีรายชื่อถูกอภิปราย รวมเป็น 10 คน

ประกอบด้วย 1.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 2.พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 3.นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 4.นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 5.พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 6.นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

7.นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 8.นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 9.นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 10.ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ญัตตินี้ถึงมือนายชวน หลีกภัย ประธานสภาเมื่อวันที่ 25 มกราคม ซึ่งจะต้องตรวจสอบและบรรจุระเบียบวาระ และคาดว่าจะเกิดการอภิปรายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ โดยอาจใช้เวลา 3 ถึง 4 วัน

ที่น่าสนใจคือ ญัตตินี้มีรายละเอียดที่ดูเดือดร้อนแรงมากกว่าที่ผ่านมา โดยเฉพาะเหตุผลในการไม่ไว้วางใจ พล.อ.ประยุทธ์

โดยญัตติระบุว่า บริหารราชการแผ่นดินล้มเหลว ผิดพลาดบกพร่องอย่างร้ายแรง ปลดปล่อยปล่อยให้มีการทุจริตเพื่อสร้างความร่ำรวยมั่งคั่งให้กับตนเองและพวกพ้อง ท่ามกลางภาวะที่ประชาชนดำรงชีวิตอย่างยากลำบาก และมีการระบาดของโรคโควิด-19 ยิ่งทำให้สภาพเศรษฐกิจดิ่งเหว ฯลฯ

ไม่ยึดมั่นและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทำลายและเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย

คึกซิงความไว้วางใจ ฝ่ายค้านปะทะรัฐบาล 'บิ๊กตู่- 9 รมต.' ขึ้นเปียง



อีกตอนของญัตติระบุว่า มีการแอบอ้างสถาบันเบื้องสูง ละเมิดหลักนิติรัฐ นิติธรรม และสิทธิมนุษยชน ทำลายระบบคุณธรรมในระบบราชการ แทรกแซงกระบวนการยุติธรรม ฯลฯ

การบริหารราชการแผ่นดินของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศทั้งระบบเศรษฐกิจ สังคม และกระบวนการยุติธรรมอย่างร้ายแรง

ส่วน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ญัตติระบุว่า ทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพล ใช้บงการของรัฐบาลเพื่อสร้างความร่ำรวยมั่งคั่งให้กับตนเอง ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ จึงไปปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ มีพฤติกรรมทุจริตต่อหน้าที่ แสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองและพวกพ้อง ผ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง

และอีก 1 ใน 3 ป. ที่ถือเป็นแกนหลักของคสช. ที่เปลี่ยนผ่านมาเป็นรัฐบาลชุดปัจจุบันคือ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ญัตติระบุว่า บริหาร

ราชการแผ่นดินโดยมิได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวมใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและพวกพ้อง ฯลฯ

รอบนี้ฝ่ายค้านรวมเอาแกนนำรัฐบาลมาไว้เกือบครบ ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชาชนคือ พล.อ.ประวิตร, หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นายจุรินทร์ และนายนิพนธ์, หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ส่วนรัฐมนตรีระดับแกนนำที่ถูกอภิปราย ยังได้แก่ นายศักดิ์สยาม เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย, นายสุชาติ, ร.อ.ธรรมนัส และนายณัฏฐพล แกนนำพรรคพลังประชาชน

วณะที่ทางพรรครัฐบาลต่างเตรียมการแก้เกมของฝ่ายค้านด้วยการเตรียมทีมไว้ช่วยชี้แจง หรือช่วยยกมือประท้วง

อาทิ นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พรรค

มติชน สุดสัปดาห์

Matchon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: 480

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 29 มกราคม - พุธที่สัปดาห์ 4 กุมภาพันธ์ 2564

ปีที่: 41

ฉบับที่: 2111

หน้า: 80(กลาง)

Col.Inch: 74.90

Ad Value: 35,952

PRValue (x3): 107,856

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: แผลงวันในไร้มัน: คึกซิงความไว้วางใจ ฝ่ายค้านปะทะรัฐบาล 'บิ๊กตู- 9 รมต.' ขึ้น...

พลังประชารัฐ ที่ออกมาประกาศว่า ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงไม่มีวุฒิภาวะที่จะพิจารณาว่าการตั้งสถาบันมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มีความเหมาะสมและควรกระทำหรือไม่ หรือว่าวันนี้ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีมันหายไปหมดแล้ว

ขอให้ฝ่ายค้านกลับไปดูข้อบังคับให้ดีๆ และแก้จุดติแล้วมียืนใหม่ แต่หากฝ่ายค้านยังคงยืนยันที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสถาบัน ก็ขอประกาศไว้ตรงนี้เลยว่า ฝ่ายค้านจะ लेकरประท้วงจนไม่ได้อภิปรายเลยทั้ง 4 วัน เพราะฉะนั้น บรรดาหัวทงอกหัวดำของพรรคฝ่ายค้านที่ยังพอมีสติช่วยคิดกันให้ดี ช่วยคิดถึงคำปฏิญาณตนตอนเข้ารับตำแหน่งด้วยว่าเคยพูดอะไรกันไว้กลางที่ประชุมสภา

ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นการอภิปรายรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล 6 คน นำโดย พล.อ.ประยุทธ์ เกิดเหตุวุ่นวายในสภาทำให้รัฐมนตรี 2 คน คือ พล.อ.ประวิตร และ พล.อ.อนุพงษ์ ไม่ถูกอภิปราย

น่าจับตาว่า การที่ฝ่ายค้านพุ่งเป้าไปที่ พล.อ.ประวิตรอีกครั้งในรอบนี้ สุดท้ายฝ่าย

ค้านจะประสบความสำเร็จในการอภิปราย พล.อ.ประวิตรหรือไม่

ปาวเรื่องการอภิปรายจะเป็นเหตุการณ์สำคัญ และเป็นข่าวสำคัญในสื่อต่างๆ ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงช่วงกลางเดือนและปลายเดือนกุมภาพันธ์

ทั้งเรื่องของเนื้อหา การเคลื่อนไหวต่างๆ จากทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้าน รวมถึงผลการลงมติในญัตติ ภายหลังจากการอภิปราย

โดยจำนวนเสียง ฝ่ายรัฐบาลคงหนักกำลังลงมติไว้วางใจช่วยๆ กันไป คล้ายกับการอภิปรายเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ที่มติไว้วางใจจากใจของรัฐมนตรีแต่ละคนอยู่ที่ 272 ถึง 277 คะแนน โดยครั้งนั้น พล.อ.ประวิตรได้คะแนนมากที่สุด

อย่างไรก็ตาม ประเด็นสำคัญอยู่ที่เนื้อหาการอภิปราย หากฝ่ายค้านทำการบ้านมาดีๆ เสนอเนื้อหาที่ยืนยันความไม่ไว้วางใจรัฐบาลได้ดีหรือสมบูรณ์ ก็จะส่งผลต่อกระแสสังคมภายนอก

ต้องจับตาพรรคก้าวไกล ซึ่งมี ส.ส.รุ่นหนุ่มสาวที่มีคุณภาพหลายคนและพัฒนาตนเองได้ดี แม้พรรคและแกนนำประสบชะตากรรมทางคดี ต้องพ้น ส.ส.ไปหลายคน

เนื้อหาเหล่านี้จะไปผสมผสานกับกระแส

ภายนอกสภา ที่มีอุณหภูมิความไม่พอใจรัฐบาลอยู่ก่อนแล้ว โดยเฉพาะในเรื่องการบริหารงาน การแก้ปัญหาโรคระบาดทำให้เศรษฐกิจมีปัญหา รวมถึงกรณีระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มผู้ชุมนุมที่ประกอบด้วยนักเรียน นักศึกษา และคนรุ่นใหม่หรือกลุ่มราษฎร ที่ยื่นข้อเรียกร้องไว้ 3 ข้อ และมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ อันเป็น 1 ในข้อเรียกร้อง แต่การแก้ไขเป็นไปอย่างค่อนข้างล่าช้า กระทั่งถูกวิจารณ์ว่ามีการเตะถ่วง ด้วยความเชื่อว่าการชุมนุมซึ่งโดนแจ้งข้อหาต่างๆ ได้อ่อนแรงลงแล้ว

การอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ จะเป็นอีกเหตุการณ์ทางการเมืองที่กระทบการดำรงอยู่ของรัฐบาล

ข่าวสารที่ไม่ถึงสังคมวงกว้างได้อย่างรวดเร็ว ด้วยประสิทธิภาพของสื่อใหม่ จะเป็นปัจจัยสำคัญกำหนดความไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจ **ทั้งของรัฐบาลและฝ่ายค้าน**

ลีกแต่ไม่ลับ

จริญ พงษ์จีน



“6 พรรคร่วมฝ่ายค้าน” ประกอบด้วย “เพื่อไทย-ก้าวไกล-ประชาชาติ-เสรีรวมไทย-เพื่อชาติ-พลังประชาชนไทย” และอีก 2 พรรคเล็ก ตบเท้ายื่นญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลเบื้องต้นกำหนดวันอภิปรายไว้ในวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ และลงมติในวันที่ 20 กุมภาพันธ์

สำหรับรัฐมนตรีที่ถูกยื่นซักฟอก มี 10 คนด้วยกัน ประกอบด้วย

1. “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
2. “พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ” รองนายกรัฐมนตรี
3. “พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
4. “นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
5. “นายอนุทิน ชาญวีรกูล” รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
6. “นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
7. “นายณัฐพล ทีปสุวรรณ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
8. “นายสุชาติ ชมกลิ่น” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
9. “นายนิพนธ์ บุญญามณี” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
- และ 10. “ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แยกเป็นโควตาสั่งกวดพรรคพลังประชารัฐ 6 คน ประชาธิปัตย์ 2 คน และภูมิใจไทย 2 คน

ย้อนรอยศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งแรกของรัฐบาล “พล.อ.ประยุทธ์” เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ล่อเป้าเครือข่าย พปชร.เพียวๆ เพียง 6 คน นำทีมโดยพี่น้อง 3 ป. ได้แก่ “พล.อ.ประยุทธ์-พล.อ.ประวิตร-พล.อ.อนุพงษ์”

“นายวิษณุ เครืองาม” รองนายกรัฐมนตรี “นายดอน ปรมัตถ์วินัย” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และ “ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งนี้ 2 ดาวกระจายแผ่อาณิสย์ไปยังพรรคร่วม

มีรัฐมนตรีที่ถูกจับเวียนเทียนห้าสอง 4 คนคือ “พล.อ.ประยุทธ์-พล.อ.ประวิตร-พล.อ.อนุพงษ์” และ “ร.อ.ธรรมนัส”

ศึกซักฟอกล็อตแรก “บิ๊กป้อม พล.อ.ประวิตร” ถูกขึ้นบัญชีเชือดไว้ก็จริง แต่เรียงร้อยเหิงอกไว้ในลำดับท้ายสุด และไม่รู้ด้วยเหตุบังเอิญหรือจงใจ เวลาเผาเครื่องหมดเวลา ไม่ได้อภิปราย “พล.อ.ประวิตร” ฝ่ายค้านอ้างว่าเกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคบางประการ

แต่คอการเมืองมองว่า “มีงาน” ผลจึงออกมาเป็นมวยล้มต้มคนดู ผงซักฟอกยี่ห้อ “เพื่อไทย” เหม็นทั้งยังกะชัควาย อยู่ตราบเท่าทุกวันนี้ ครั้งที่สองเห็นว่าชะงักแก้มือใหม่ มีใบเสร็จ มีหลักฐานเด็ด ไม่รู้จะจริงเท็จประการใด สมราคาคุยจริงหรือเปล่า หรือแค่ “เขย่าต้นมะม่วง” อีก

ญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ 1 นายฯ 9 รัฐมนตรีเท่าที่ส่องดูเนื้อหา “ทำดี” ข้อกล่าวหาที่มีความหนักแน่นดูเด็ด เห็นแสงสว่างในยามที่บ้านเมืองกำลังมืดแปดด้าน น่าจะทะลวงลำไส้ ได้หยอดน้ำข้าวต้มกันแน่นอน ไม่น่าคนหนึ่งก็คนใด

“โปกส์” ถึงเนื้อหาญัตติอภิปราย ความหนัก-เบาของ แต่ละคน “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” เหมือน

มติชน สุดสัปดาห์

Matchon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: 480

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 29 มกราคม - พฤหัสบดี 4 กุมภาพันธ์ 2564

ปีที่: 41

ฉบับที่: 2111

หน้า: 8(ขวา)

Col.Inch: 57.26

Ad Value: 27,484.80

PRValue (x3): 82,454.40

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: ลีกแต่ไม่ลับ

สิงโตที่กำลังจะโดน “โยโย่น่า” ฟุ้งใหญ่ไล่ล่า ด้วยข้อกล่าวหา ร้อยเป็นพวงมากมาย

บริหารราชการแผ่นดินล้มเหลว ผิดพลาดบกพร่องอย่างร้ายแรง ไร้ประสิทธิภาพ ไร้ภูมิปัญญา ไร้ความสามารถ ไร้คุณธรรม ไร้จริยธรรม ไร้ภาวะผู้นำ ไร้จิตสำนึกและความรับผิดชอบ

“มีพฤติการณ์ห่อฉล ทุจริต ปลอ่ยปละละเลยให้มีการทุจริตเพื่อสร้างความร่ำรวยมั่งคั่งให้กับตนเองและพวกพ้อง ท่ามกลางภาวะที่ประชาชนดำรงชีวิตลำบาก และมีการระบาดของโรคโควิด-19 ยิ่งทำให้สภาพเศรษฐกิจดิ่งเหว”

ทั้งหมดเกิดจากการบริหารที่ผิดพลาดของตนเอง มีการใช้อำนาจแลกผลประโยชน์ ทำให้เกิดการทุจริตแพร่กระจายไม่ต่างจากโรคร้ายา จนได้ชื่อว่าเป็นยุคที่การทุจริตเฟื่องฟูแบ่งบานมากที่สุด ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้านความซื่อสัตย์สุจริตเปิดเผย ปกปิดการกระทำผิดของตนเองและพวกพ้อง ไม่รอบคอบระมัดระวังในการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ไม่รักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ มุ่งประโยชน์แต่การสร้าง ความนิยมชมชอบให้กับตนเอง โดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน

กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์สร้างความแตกแยกในสังคม ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์และทำลายผู้เห็นต่าง ปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนและสื่อมวลชน

ปลอ่ยปละละเลยให้มีบ่อนการพนันกระจายไปทั่ว ไม่ยึดมั่นและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทำลายและเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย ทำลายความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชน นำสถาบันเป็นข้ออ้างเพื่อแบ่งแยกประชาชน แอบอ้างสถาบันพระมหาก

ษัตริย์มาเป็นเกราะปิดบังความผิดพลาดล้มเหลวในการบริหารราชการแผ่นดินของตนเอง

ละเมิดหลักนิติรัฐ นิติธรรม และสิทธิมนุษยชน ทำลายระบบคุณธรรมในระบบราชการ แทรกแซงกระบวนการยุติธรรม

“การบริหารราชการแผ่นดินของ พล.อ.ประยุทธ์ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศทั้งระบบเศรษฐกิจ สังคม และกระบวนการยุติธรรมอย่างร้ายแรง”

ขณะที่ข้อกล่าวหา รัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายรายอื่นๆ ภาพโดยรวมดูพื้นๆ เนื้อหาและรายละเอียดที่จะนำมาเช็คบิลส่วนใหญ่เก็บตกมาจากข่าวที่สื่อกระแสหลักนำเสนอมาแล้ว

แต่ของ “บิ๊กตู” ประติมากรรมถ้อยคำ ครอบคลุมอาณาจักร มีผลสะท้อนค่อนข้างสูงทุกบริบท ที่ต้องมากด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษคือ “โจทย์ย่อนหน้าที่ 2 กับ 5”

ในส่วนของ “บิ๊กป้อม-พีใหญ่” รองนายกฯ หัวหน้าพรรค. ส่องคำบรรยายในญัตติ น่าจะหยิบประเด็นเก่าๆ ที่เคยเตรียมไว้เมื่อคราวก่อนมาฉายซ้ำ เรื่องนาฬิกาทรู ยืมเพื่อนมาใช้ ก็กับการสร้างชุมชนช่วยเหลือ บริวารวานเครือในรั้วบ้านปรายต่อๆ

ดูตามเนื้อหา จึงไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเร้าใจ เพียงแต่ว่า “พล.อ.ประวิตร” ถึงจะผ่านศึกสงครามมาหลายสนามรบชนะมาอย่างโชกโชน แต่สำหรับการเมืองกลับละอ่อนเปราะบาง ไม่เฉลียวฉลาด

ปากมีไว้พูดกับกิน แต่สำหรับ “พล.อ.ประวิตร” มีไว้กินอย่างเดียว พูดไม่ค่อยรู้เรื่อง เป็นอยู่แค่คำสองคำ

สรุปคืออภิปรายรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ครั้งที่ 2 อย่างประมาท อาจจบลงแบบ “หนึ่งเงิน”

ที่ “พระเอกมักตายตอนจบเสมอ” ●

ยัน 6 ส.ว. ผบ.เหล่าทัพรับเงินทางเดียว หลังมีกระแสข้อสงสัยรับเงินหลายทาง



พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา(ส.ว.) กล่าวว่า สมาชิกวุฒิสภาที่เป็นข้าราชการประจำโดยตำแหน่ง 6 คน ซึ่งตามกฎหมายไม่ได้ห้ามรับเงินเดือนจากการปฏิบัติหน้าที่เป็นสมาชิกวุฒิสภา เพราะถือว่าการปฏิบัติงานอื่นที่ตามรัฐธรรมนูญมีข้อกำหนดด้วยว่า ส.ว. ต้องเข้าประชุม หากขาดประชุมโดยไม่ลาตามจำนวนครั้งที่กำหนดก็เท่ากับจะต้องสิ้นสุดสมาชิกภาพ

“อย่างไรก็ตาม ส.ว. ที่เป็น ข้าราชการประจำโดยตำแหน่ง ได้ทำหนังสือแสดงเจตจำนงไม่ขอรับเงินเดือนในส่วนของ ส.ว. แต่ยังคงทำหน้าที่ตามปกติถือเป็นเรื่องที่น่าชื่นชม”

นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส. มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ส.ส. ที่เป็นรัฐมนตรีต้องเลือกรับเงินเดือนทางใดทางหนึ่ง ซึ่งในสมัยที่ตนเป็นรัฐมนตรีชี้แจงว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็เลือกรับเงินเดือนรัฐมนตรี ซึ่งมากกว่าเพียง 2,000-3,000 บาท และในยุคนี้อีก ส.ส. ที่เป็นรัฐมนตรี เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร จะต้องเลือกรับเงินเดือนเพียงด้านเดียว แต่ทราบว่าเคยรับเงินในสมัย คสช. โดยบางคนเป็นรัฐมนตรีเป็นสภานิติบัญญัติ(สนช.) และเป็นข้าราชการประจำก็รับเงินเดือนหลายทาง ซึ่งรวมถึง พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ด้วย

สำหรับเงินเดือน ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา ส.ส. ส.ว. นั้น ในส่วนของประธานสภาผู้แทนราษฎร มีเงินเดือน 75,590 บาท เงินเพิ่ม

50,000 บาท รวม 125,590 บาท รองประธานสภาผู้แทนราษฎร มีเงินเดือน 63,860 บาท เงินเพิ่ม 42,500 บาท รวม 106,360 บาท ประธานวุฒิสภา มีเงินเดือน 74,420 บาท เงินเพิ่มเดือนละ 45,500 บาท รวม 119,920 บาท รองประธานวุฒิสภา มีเงินเดือน 73,240 บาท เงินเพิ่มเดือนละ 42,500 บาท รวม 115,740 บาท

ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร มีเงินเดือน 73,240 บาท เงินเพิ่มเดือนละ 42,500 บาท รวม 115,740 บาท สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) มีเงินเดือน 71,230 บาท เงินเพิ่ม 42,330 บาท รวม 113,560 บาท

ส.ส. ซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีด้วย เมื่อได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งในฐานะรัฐมนตรีแล้ว ไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่ง ส.ส. อีก

สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) มีเงินเดือน 71,230 บาท เงินเพิ่ม 42,330 บาท รวม 113,560 บาท ทั้งนี้ สมาชิก ส.ส. กับ ส.ว. แต่ละคนยังสามารถมีผู้ช่วย 8 คน แบ่งเป็น ผู้เชี่ยวชาญประจำตัว 1 คน มีเงินเดือนๆ ละ 24,000 ผู้ชำนาญการประจำตัว 2 คน มีเงินเดือนๆ ละ 15,000 บาท และผู้ช่วย ส.ว. 5 คน มีเงินเดือนๆ ละ 15,000 บาท

ส่วนตำแหน่งข้าราชการการเมืองที่สำคัญ 1. นายกรัฐมนตรี รายรับรวมเดือนละ 125,590 บาท 2. รองนายกรัฐมนตรี รายรับรวมเดือนละ 119,920 บาท 3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง/รัฐมนตรีประจำสำนักฯ รายรับรวมเดือนละ 115,740 บาท 4. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง รายรับรวมเดือนละ 113,560 บาท ■

สยามรัฐ สัปดาห์วิจารณ์

Siam Rath Subda Wjarn
Circulation: 450,000
Ad Rate: 400

Section: First Section/-

วันที่: เสาร์ 30 มกราคม - ศุกร์ 5 กุมภาพันธ์ 2564

ปีที่: 68

ฉบับที่: 20

หน้า: 1 (กลาง), 4

Col.Inch: 155.42 Ad Value: 62,168

PRValue (x3): 186,504

ศิลปิน: สีสี่

คอลัมน์: บ้านเรา: ลีเก 'ซึกฟอก'?



บ้านเรา

ลีเก 'ซั๊กฟอก'?

โหมโรงกันด้วยความคึกคัก ด้วยหวังว่า "ศึกซั๊กฟอก" ที่จะมีขึ้นในสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 16-19 ก.พ. จะสร้าง "บาดแผล" ให้กับ "10 รัฐมนตรี" ได้ถึงขั้นสาหัสสากรรจ์ ทิ้งทวนก่อนปิดสมัยประชุม

เมื่อพลิกข้อหาในญัตติที่ "6 พรรคร่วมฝ่ายค้าน" ยื่นต่อ "ชวน หลีกภัย" ประธานสภาผู้แทนราษฎร ยิ่งพบว่า ทั้ง "บิ๊กตู" พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กับอีก "9 รัฐมนตรี" ล้วนแล้วแต่อยู่ในสภาพที่ถือว่าถึงขั้น "อ่วมอระทัย" กันถ้วนหน้า

พล.อ.ประยุทธ์ เจอข้อหา บริหารราชการแผ่นดินล้มเหลว ผิดพลาด บกพร่อง รวมถึงไร้ความสามารถ/ทำลายและเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยใช้สถาบันเป็นข้ออ้างเพื่อแบ่งแยกประชาชน

"บิ๊กป้อม" พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ถูกระบุว่า มีพฤติการณ์ทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลซึ่งบประมาณเพื่อความร่ำรวย

อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ข้อหาบริหารงานผิดพลาด ไร้ประสิทธิภาพ ไม่ควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 จนทำให้เกิดการแพร่ระบาดในระลอก สองอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว

จรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ข้อหา ลอยตัวหนีปัญหา เลี่ยงปฏิบัติ บริหารราชการแผ่นดินไร้ประสิทธิภาพ ไร้ภูมิปัญญา ไร้ความสามารถ



พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ข้อหา ใช้อำนาจแสวงหาประโยชน์ให้พวกพ้องและตนเอง ใช้กลไกทางกฎหมายวางแผนทุจริตอย่างเป็นระบบและแยบยล ละเลยการกำกับการทำงานให้โปร่งใส

ณัฐวุฒิ ทัพสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เจอข้อหา ไม่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ ไม่เคารพสิทธิมนุษยชน ไร้สำนึก ไร้ความรับผิดชอบ ขาดคุณลักษณะความเป็นผู้นำที่ดี ใช้อำนาจแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการประจำ กดขี่ข่มเหงข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการ

สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ถูกข้อหา ปลอมให้มีการแสวงหาประโยชน์จากผู้ใช้แรงงาน ไม่กำกับควบคุมผู้ใช้แรงงานต่างด้าวให้เป็นระบบ จนทำให้มีแรงงานผิดกฎหมายจำนวนมาก สร้างผลกระทบอย่างชัดเจนต่อการระบาดของโควิด-19

ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ข้อหา บริหารราชการแผ่นดินที่เห็นแก่ประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง เอื้อประโยชน์กลุ่มทุนผูกขาด เพื่อให้ได้สิทธิดำเนินงานในกิจการของรัฐ โดยไม่รักษาผลประโยชน์ของรัฐ

นิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย โดนข้อหา ไม่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ ขาดคุณธรรม ใช้อำนาจแสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง

และ สุดท้ายที่ **ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า** รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เจอข้อหา ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี เข้าสู่ตำแหน่งโดยไม่ชอบตามรัฐธรรมนูญทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลเกรงเอื้อน

เรียกว่าข้อกล่าวหาของบิ๊กตู ฟ่วงด้วย 9 รัฐมนตรี หนักหน่วงเอาการเลยทีเดียว และที่สำคัญรอบนี้ “3 ป.” ทั้ง **ป.ประยุทธ์, ป.ประวิตร** และ **ป.บิ๊กป๊อก** ถูกมัดรวมแล้วจับขึ้นเชียงพร้อมๆ กัน โดยบิ๊กป้อม เจ้าตัวถึงกับบอกกับสื่อ ย้ำสองครั้งสองคร่าวว่า จะไปทำตัวมีอิทธิพลได้อย่างไร แค่นี้ก็ยังไม่ไหวอยู่แล้ว !

ลำพังประเด็นที่ 6 พรรคฝ่ายค้านประกาศว่าจะซั๊กฟอกนายกฯ ฟ่วงอีก 9 รัฐมนตรีตามญัตติยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ ก็ทำให้พรรคพลังประชาชนที่ต้องทำงานหนัก เนื่องจากต้องพิทักษ์

“3 ป.” จากฝ่ายค้านแล้ว ล่าสุดยังกลายเป็นว่ามีข้อเสนอจาก “**วิปรัฐบาล**” ขอให้แก้ไขในส่วนที่เกี่ยวกับ “**สถาบันพระมหากษัตริย์**” ออกจากญัตติทั้งหมด พร้อมทั้งมีการล่าทัพด้วยว่า รัฐบาลจะไม่ยอมให้มีการอภิปรายถึงสถาบันอย่างแน่นอน

แต่ดูเหมือนว่างานนี้ ฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคก้าวไกล จะไม่ยอม โดยยืนยันว่า นี่คือการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ไม่ใช่การอภิปรายสถาบันหรือเป็นการอภิปรายที่จะส่งผลเสียหายแก่สถาบัน

หมายความว่า ประเด็นที่จะมีการหยิบยกขึ้นมาถกถล่ม พล.อ.ประยุทธ์ ก็จะต้องมีอยู่ต่อไป และฝ่ายค้านจะไม่มีการตัดหรือแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน อย่างแน่นอน ดังนั้นการเผชิญหน้า ในที่ประชุมสภาฯ ระหว่าง พรรคฝ่ายรัฐบาล กับฝ่ายค้าน ยังมีการสู้มเสี่ยงที่จะกระทำการอันเข้าข่ายหมิ่นสถาบัน ไปโดยปริยาย หากงานนี้พรรคฝ่ายค้าน โดยเฉพาะพรรคก้าวไกล ไม่ยอมถอย !

อย่างไรก็ดี หากตัดประเด็นที่ว่ากำลังกลายเป็นเรื่องร้อน ก่อนถึงวันเปิดศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ จะพบว่าแท้จริงแล้ว การซั๊กฟอกรัฐบาลครั้งนี้ แม้จะตั้งธง ถล่มนายกฯ ประยุทธ์ กับอีก 9 รัฐมนตรี แต่ก็ใช้ว่า 6 พรรคร่วมฝ่ายค้าน จะสามารถ “โค่น” รัฐบาลลงได้

เพราะอย่าลืมว่าการที่รัฐบาลจะอยู่หรือไม่ยอมขึ้นอยู่กับ “เสียงโหวต” ในสภาฯ ที่จะเป็นตัวตัดสิน

อีกทั้งการอภิปรายรอบที่ผ่านมา ก็เกิดปัญหา ความขัดแย้งภายในวิปฝ่ายค้านด้วยตนเอง จนทำให้มี ส.ส.จากพรรคก้าวไกล ขวดการอภิปรายด้วยกันหลายคน โดยที่รัฐมนตรีซึ่งถูกซั๊กฟอกเองก็แค่บอดเจ็บเล็กน้อย เท่านั้น

เกมการอภิปรายไม่ไว้วางใจ จึงไม่ใช่ “อาวุธหนัก” ที่ฝ่ายค้านจะใช้ถล่มรัฐบาลกลางสภาเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในวันวานอีกต่อไป หากแต่เป็นเพียง “งานรื้อฟื้น” ที่จะต้องเกิดขึ้นเพื่อเปิดทางให้ฝ่ายค้านได้มีเวทีเล่นหยิบประเด็นขึ้นมาโจมตี “3 ป.” โดยเฉพาะเป้าหมายก็คือ พล.อ.ประยุทธ์ โดยที่อาจจะฉวยจังหวะนี้ให้กระทบไปถึงสถาบัน

เมื่อบรรยากาศในสภาฯ ถูกปั่นขึ้นมาพอให้เป็น “เชื้อขนวน” จากนั้นจะเป็นหน้าที่ของ “มือบรุษราษฎร” ที่จะนำไปขยายผล ด้วยการจัด

กิจกรรมชุมนุมเคลื่อนไหว “นอกสภาฯ” กลายเป็น “ภาคต่อ”

อย่าลืมว่า “3 ข้อเรียกร้อง” จากมือบรุษราษฎร ทั้งการเรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ ลาออก การเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ และประการสุดท้ายคือการปฏิรูปสถาบัน ล้วนแล้วแต่เป็นเกมทีล้มเหลว ไปต่อไม่ได้ตั้งแต่ปลายปี 2563 ที่ผ่านมา

แต่เมื่อได้ เชื้อจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจ โดยฝ่ายค้าน ที่ประกาศแล้วว่าพุ่งเป้าหมายใหญ่ไปที่คนชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ และในขณะเดียวกันการพาดพิงสถาบัน จะต้องเกิดขึ้นกลางสภาฯ อย่างแน่นอน หมายความว่า 2 เรื่องหลักๆ ถูกจุดขึ้นโดย กลไกในสภาฯ เพื่อให้มือบรุษราษฎร เอาไปใช้ต่อย่อมจะเป็นการรับ-ส่งที่สอดคล้องกันโดยปริยาย

ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น จึงเป็นมิติการเมืองการต่อสู้ของ พรรคฝ่ายค้านกับมือบรุษราษฎร ที่ทำเสมือนแยกกันเดิน แล้วร่วมกันตี

และเมื่อเหลี่ยมมองไปที่นักการเมืองในสภาฯ ก็มีแนวโน้มว่าต่างจ้องเล่น “ลิเกการเมือง” กลางสภาฯ การอภิปรายฯ เหมือนเป็นเพียงแค่ว่า “พิธีกรรม” เกิดขึ้น และจบลงโดยที่รัฐนาวาของ พล.อ.ประยุทธ์ ยังได้ไปต่อ ส่วนที่จะเห็น ส.ส.เปิดศึกเปิดวิวาทะ เรียกเสียงฮือฮานั้น คงต้องกระซิบว่า อย่าเพิลิดเพลินไปกับลิเกซั๊กฟอกกันจนสุดตัว ทำให้เครียดกันไปเปล่าๆ! ■